



‘รอยยิ้ม’ คือเครื่องประดับที่งดงามที่สุดบนใบหน้า และยังเป็นสิ่งที่สามารถแสดงออกถึงความจริงใจได้เป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราควรต้องให้ความสำคัญก่อนจะเผยรอยยิ้มที่มั่นใจ คือการมีสุขภาพฟันที่ดี และมีฟันที่เรียงตัวสวยงาม นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนควรจะดูแลรักษาฟันให้ดูดีอยู่เสมอ ดังนั้นการทำให้ฟันขาวจึงเป็นนวัตกรรมทางทันตกรรมที่ช่วยให้รอยยิ้มอย่างเปิดเผยได้มากขึ้น

วีเนียร์ หรือ เฟลซ ซึ่ง เป็นหัตถการบูรณะฟันที่ทันตแพทย์เลือกใช้ เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพฟันหน้าที่ไม่ดี เช่น ฟันเรียงตัวไม่สวยงาม ผิวเคลือบฟันไม่ดี สีของฟันดูไม่สวย ให้มีการเรียงตัวที่สวยงามยิ่งขึ้น ฟันขาวสวยงาม ส่งผลให้มีความมั่นใจในการยิ้มมากขึ้น และไม่รู้สึกเขินอายเวลาออกสังคม ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการทำวีเนียร์นั้นมี 2 ชนิด คือ เซรามิกคอมโพสิต และเซรามิกวีเนียร์ โดยวัสดุทั้ง 2 ชนิด ให้ความสวยงาม และราคาต่างกัน เซรามิกวีเนียร์จะมีความสวยงามที่มากกว่า ไม่เปลี่ยนสี และทนทาน อยู่ได้ยาวนานมากกว่า 10 ปี

โดยการที่จะดูแลรักษาให้เซรามิกวีเนียร์อยู่ได้ยาวนานต่อเนื่อง หลังจากที่ทำไปแล้ว ควรแปรงฟันให้ดี ใช้ไหมขัดฟันทุกวัน เพื่อป้องกันฟันไม่ให้ผุ ไม่กัดของแข็งหรืออาหารที่แข็ง ไม่กัดเล็บ หรือกัดจุกของไม้สูบบุหรี่ เพราะจะทำให้เหงือกอักเสบ เลี้ยงอาหารมีสี เช่น ไวน์แดง กาแฟเข้ม ช็อคโกแลต เพราะอาจทำให้ขอบวีเนียร์หรือฟันธรรมชาติติดสีได้ และหากเป็นคน



นอนกัดฟัน ควรแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบ เพื่อทำเครื่องมือกันกัดฟันในขณะนอนหลับ นอกจากนี้ควรหมั่นพบทันตแพทย์ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจการสบฟัน ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้

เซรามิกวีเนียร์ ถือเป็นนวัตกรรมทันตกรรมที่ช่วยให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่สวยงามยิ่งขึ้น และยิ้มได้อย่างมั่นใจ ทำให้การยิ้มทุกครั้งแสดงปฏิสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น

Art Dental Studio เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร Wave Place ชั้น G ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2655-0919, 092-416-5456, 061-519-6463 [f](#) Art Dental Studios Clinic [whatsapp](#) artdentalstudios

Make your smile *The masterpiece of art*

ด้วยหน้าที่การงานที่อยู่ในแวดวงของความสวยงาม ทำให้ คุณอ้อม – ปุณณกา เตชะโรจน์กุล ประธานกรรมการบริษัทฝ่ายชาย และการตลาด บริษัท สลิม คอนเซ็ปต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใส่ใจ และให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก รวมถึงสุขภาพช่องปากที่ดูแลเป็นพิเศษเสมอ

“อ้อมเป็นคนที่คุณแล้ใจเรื่องของคุณภาพฟันมาตั้งแต่เด็กค่ะ เพราะรู้สึกว่าฟันจะทำให้ไม่สวย ทำให้ อ้อมเป็นเด็กที่ไม่ชอบทานลูกอม คือจะไม่ทำอะไรที่เป็นผลเสียต่อฟันเลยคะ

“ยิ่งเราทำงานอยู่ในวงการความสวยความงาม ความสมบูรณ์แบบทุกอย่างรวมถึงสุขภาพของช่องปาก เป็นสิ่งสำคัญมาก ถึงแม้ว่าเราจะมีหน้าที่สวย แต่ถ้าสุขภาพฟันของเราไม่ดีมันจะส่งผลที่ไม่ดีถึงกันได้ หรือ ยิ้มแล้วไม่พอดีก็ทำให้เราสวยน้อยลง อ้อมคิดว่าถ้าเรา ใส่ใจสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ตรงจุดนี้ ก็สามารถปรับให้หน้าเรา สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นได้

“โดยรวมแล้วสุขภาพฟันของอ้อมไม่ได้มีปัญหาอะไร เพียงแต่อ้อมรู้สึกไม่ชอบฟันล่างของตัวเอง เพราะรู้สึกว่ามันห่าง ทำให้เราไม่มั่นใจที่จะยิ้มแบบเต็มที่ จึงตัดสินใจไปปรึกษากับคุณหมอที่คลินิก Art Dental เพราะรับรู้มาว่าที่นี่คุณหมอมือเชี่ยวชาญ เรื่องการทำวีเนียร์ ซึ่งก่อนจะไปทำมีโอกาสได้ศึกษา ได้อ่านเจอจากที่โน่นที่นั่นบอกว่าทำแล้วหน้าจะดูหลอก จะดูไม่ธรรมชาติ ซึ่งทำให้เราแอบเป็นกังวลอยู่เหมือนกัน แต่พอได้คุยกับคุณหมอแล้ว คุณหมอบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลเลย การใช้งานของฟันทุกอย่างจะเป็นปกติ จะไม่มีการเสียวฟันแน่นอน ที่สำคัญจะเป็นธรรมชาติ เพราะคุณหมอปรับสีให้เข้ากับฟันเดิมของเรา จึงตัดสินใจทำฟันล่างที่เราสึกห่างทั้งหมด ซึ่งพอเห็นผลหลังทำประทับใจมาก คือเติมเต็มในสิ่งที่เราต้องการได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาอะไรเลย ทำให้เวลาเรายิ้ม สไมล์ไลน์ เราสวยขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้เกินความคาดหมายจริงๆ



คุณปุณณกา เตชะโรจน์กุล
ประธานกรรมการบริษัทฝ่ายชาย และการตลาด
บริษัท สลิม คอนเซ็ปต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

“สิ่งที่ประทับใจในคลินิก Art Dental นอกเหนือจากฝีมือของคุณหมอแล้ว หนึ่งในคือความตรงต่อเวลา อย่างที่สองสิ่งสำคัญอีกเรื่องคือความสะอาด ที่นี่สะอาดมาก คือใส่ใจทุกรายละเอียด เดินเข้าไป

ได้บรรยากาศของความอบอุ่น มีมุมรับแขก มีมุมให้นั่งรอแบบเป็นส่วนตัว ซึ่งความจริงแล้วมุมนี้แทบไม่ค่อยได้ใช้เลย เพราะไปถึงก็ได้พบคุณหมอตตามเวลานัดทันที “ไม่เคยต้องรอเลยคะ” 🙌